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(ร่าง) รายงานการประชุม 
คณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป  

(Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ผ่านการประชุมออนไลน์ (zoom) 
ผู้มาประชุม 

1. นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้   ประธาน 
2. นางสาวภาวิณี  ชพานนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าต่างประเทศ คณะทำงาน 
3. นางสาวธริชยา  คัมภีรญาณนนท์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมเจรจาการค้า

ระหว่างประเทศ 
คณะทำงาน 

4. นางสาวดวงเดือน ศรีโพธา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ กรมวิชาการเกษตร คณะทำงาน 
5. นางช่อทิพย์  อานันท์รัตนกุล นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
6. นางสาวพัชญ์สิตา ฐิติเลิศสงศ์ นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 

7. นายรังสี ผ่องสว่าง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักการอนุญาต กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
8. ว่าที่ร้อยตรีสุขสวัสดิ์  วงค์หมอก เจ้าหน้าทีส่ำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า คณะทำงาน 
9. นายวิจารณ์  เสนสกุล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ คณะทำงาน 

10. นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
11. นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
12. นายเมทน ี สีมันตร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ ส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
13. นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการ ส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ คณะทำงาน 
14. นายมนตรี  โยธารักษ์ ผู้แทน สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน คณะทำงาน 
15. นายปิงซุน  หวัง ผู้แทน กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อัด ไม้บาง และวัสดุแผ่น คณะทำงาน 
16. นายเอกสิทธิ์  อเนกสิทธิสิน ผู้แทน สมาคมธุรกิจไม้ คณะทำงาน 
17. นายวิชัต  ประธานราษฎร์ ประธานสมาคมไม้เก่า คณะทำงาน 
18. นางสาวรุ่งนภา  วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย  คณะทำงาน 
19. นางสาวอัฉราภรณ์ ได้ไซร์ ผู้แทน RECOFTC คณะทำงาน 
20. นายบุญส่ง สมเพาะ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ คณะทำงาน 
21. นางเบญจวรรณ คงรวย            เศรษฐกรชำนาญการ ส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้                             คณะทำงาน 
22. นายเจน รักสุข นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า คณะทำงาน 
23 นายณรงค์ชัย ชลภาพ หัวหน้าส่วนนนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ คณะทำงาน 

 
ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ 

1. กรมศุลกากร 

2. ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ 

3. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

4. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
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5. เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 

6. เครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม – เฟล็กที 

7. สถาบันพัฒนาทรัพยากร และเกษตรกรรมยั่งยืน แม่ทา 

8. มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

9. สมาคมธุรกิจไม้โตเร็ว 

10. สมาคมโรงเลื่อยจักร 

11. สมาคมผู้ส่งออกไม้ไทย 

12. คณบดีคณะวนศาสตร์ 

13. ผศ.อิทธิพล  ศรีเสาวลักษณ์ นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสมฤด ี นิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) 
2. นางสาวกนกวรรณ  ยอดทอง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
3. นางสาวภาวิณี  อุดมใหม่ ที่ปรึกษาร่างภาคผนวก 
4. นายมงคล  เอกปัญญาพงศ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
5. นายสมพร  คงธนกฤตกร สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) 
6. นางสาวสถิรจิต  ปริปุญโญ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
7. Mr. Manesh  Lacoul สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 
8. นางสาวกรวิไล  วงค์ยศ สมาคมไม้เก่า 
9. นางสาวปานจิต  ตันสม ที่ปรึกษา สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 

10. นางสาวอภิรดี  จิตต์ปรารพ นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ 
11. นางสาวนัณฐิรา รอดวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
12. นายการุณ  ไกรระวี สมาคมธุรกิจไม้ 
13. นางสาวเจนจิรา  แก้วโมรา สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ 
14. นายอนุสรณ ์ เจริญทรัพย์ ผู้ช่วยที่ปรึกษา สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 
15. นางสาวทิพยรัตน์ ลิ้มสายสุข ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 
16. นางสาวชนิศา  โรจน์วิศิษฐ์กุล ส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ 
17. นายสิทธิพร  รอดไพรสม ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน RECOFTC 
18. นายจุมพฏ ตัณมณี   เลขาธิการกลุ่มเยื่อและกระดาษ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
19. นางปิยะทิพย์ เอี๋ยวพาณิช  ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
20 นายพงศา ชูแนม ประธานธนาคารต้นไม้ 
21. นายกฤตเมธ สัมผัสชัยมงคล            ส่วนรับรองการป่าไม้ 
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22. นายโสฬัสว์ หรังการ ห้องรองอธิบดีกรมป่าไม้ 
23. นางสาวภิตินันท์ วงศ์มะเกลือเก่า สำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ 
24. นางสาวชนิศา  โรจน์วิศิษฐ์กุล เศรษฐกรปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมธุรกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้  

25. นายอัครินทร์ วงศ์อภิรัตน์    รองเลขาธิการ สมาคมธุรกิจไม้ยางพาราไทย  

26. นายเกริก มีมุ่งกิจ       เครือข่ายภาคประชาสังคมเพ่ือการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม– 
เฟล็กที 

 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 09:40 น.  

 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  เนื่องจากติดภารกิจ นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ สรรพ
โกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ ดำเนินการเป็นประธานการประชุมแทน จุดประสงค์การประชุมวันนี้คือ 1) 
รายงานสรุปความก้าวหน้ากระบวนการ FLEGT VPA ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2563 2) รายงานผลการ
ประชุมระดมความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4 ภาคในหัวข้อการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที่ดินเอกชน และ
ขอบเขตผลิตภัณฑ์ 3) รายงานความก้าวหน้าโครงการ วิธีการทางเทคโนโลยีสำหรับการประสานระบบที่มีอยู่
เพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับไม้ของประเทศไทย 4) รายงานความก้าวหน้าการพัฒนา
แนวคิดในการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ในที่ดินรัฐ 5) พิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับการสำแดงเอกสารกรณี
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล และ 6) พิจารณาแนวคิดเก่ียวกับหลักฐาน และเอกสารของการแปรรูปไม้ในที่ดินเอกชน 

มติ  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัคร
ใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ และประเด็นสืบเนื่อง 

  ที่ประชุมร่วมพิจารณา (ร่าง) รายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลตกลงเป็นหุ้นส่วน
ด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Thai – EU FLEGT VPA) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๓ ที่จัดไป
ในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

  มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และจะส่งข้อแก้ไขเพ่ิมเติมมาให้สำนักงานเลขานุการ
ไทย-อียู เฟล็กที ในวันที่ 22 มกราคม  

 ประเด็นสืบเนื่องจากการประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ครั้งที ่11 ปี 2563 

 นายสภลท์ บุญเสริมสุข ผู้อำนวยการสำนักการป่าไม้ต่างประเทศ Focal Point ส่งการปรับแก้
แผนการดำเนินงานวีพีเอ (VPA Roadmap) ให้อียูพิจารณา – ดำเนินการแล้ว ฝ่ายอียูอยู่ระหว่างการพิจารณา
แผนการดำเนินงานวีพีเอที่ฝ่ายไทยเสนอ และคำร้องขอการสนับสนุน และจะแจ้งให้ฝ่ายไทยทราบ ในตอนนี้ให้
ฝ่ายไทยยึดตามแผนการดำเนินงานเดิมไว้ก่อน 
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คณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ในที่ดินเอกชนพัฒนาแนวทางของ
เอกสารและหลักฐานประกอบเพื่อใช้ควบคู่กับหนังสือสำแดงตนเอง กรณีไม้แปรรูป - จะมีการนำเสนอในวาระ
ที่ 4.2 ของการประชุมนี้ 

คณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าไม้ และที่ปรึกษาพัฒนาร่างแนวทางการควบคุม
การนำเข้าไม้ตามข้อเสนอที่ที่ประชุมเห็นชอบ และนำร่างเบื้องต้นมาให้คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯพิจารณา – 
จะมีการหารือในวันที่ 25 ม.ค. 

คณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ในที ่ดินรัฐพัฒนาร่างแนวทางการ
ควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในท่ีดินส.ป.ก. – จะมีการนำเสนอในวาระที่ 3.2.1 

คณะทำงานกลุ่มย่อย THA-TLAS และ SCC ปรับปรุงร่างภาคผนวก THA-TLAS และ SCC 
และนำเสนอที่ประชุมพิจารณาต่อไป – จะมีการหารือในวันที่ 15 ก.พ. นี้ 

นางปิยะทิพย์ เอี๋ยวพาณิช ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดำเนินการศึกษา
โครงการภายใต้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามหัวข้อที่คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ เห็นชอบ – ได้รับ
ความเห็นจากสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) และองค์กรอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) แล้ว อยู่
ระหว่างปรับปรุงเนื้อหาโครงการ และจะเริ่มดำเนินงานเมื่อได้รับควาเห็นชอบจากคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ 
แล้ว 

คณะทำงานกลุ่มย่อยขอบเขตผลิตภัณฑ์ (PS) ปรับปรุงร่างภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์ตามที่
คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯเห็นชอบ – ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องเพ่ือทราบ 

๓.๑ สรุปภาพรวมการดำเนินงานของคณะทำงานที่ผ่านมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู ้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ รายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานภายในกระบวนการ FLEGT VPA ของปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 

สถิติการประชุม 

ในปีที่ผ่านมีการประชุมระหว่างประเทศไทยและอียู ดังนี้ การประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมครั้งที่ 5 
(JEM 5) และการเจรจาครั้งที่ 3 (NEG 3) และมีการประชุมภายในประเทศดังนี้ การประชุมคณะกรรมการ
เจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า 
ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป (NFC) 3 ครั้ง การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการรองรับการ
บังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้าจากสหภาพยุโรป 4 ครั้ง และการประชุมคณะทำงานจัดทำ
ข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 11 ครั้ง มีการประชุมคณะทำงาน
กลุ่มย่อยต่างๆดังนี้ การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศไทย 
(LD) 6 ครั้ง การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย และการ
ควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ไทย (THA-TLAS & SCC) 3 ครั้ง การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วง
โซ่อุปทานไม้ในท่ีดินเอกชน (SCC on PL) 7 ครั้ง การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้
ในที่ดินรัฐ (SCC on PBL) 2 ครั้ง การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมการนำเข้าไม้ (IC) 2 ครั้ง การ
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ประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยขอบเขตผลิตภัณฑ์ (PS) 5 ครั้ง และการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยไม้เก่า (RT) 
2 ครั้ง  

ข้อสรุปและความก้าวหน้าในแต่ละภาคผนวก 

ภาคผนวกที่ 3 เงื่อนไขในการปล่อยสินค้าที่มีหนังสือรับรองเฟล็กทีของประเทศไทยเข้าสู่
สหภาพยุโรป (CR) และภาคผนวกที่ 7 คำอธิบายการตรวจสอบโดยอิสระ (IA) – จากการประชุม NEG 3 ฝ่าย
ไทยและอียูเห็นชอบร่างในระดับเทคนิค และให้พักการหารือไว้จนถึงช่วงการทำสัญญาข้อตกลง  

ภาคผนวกที่ 1 ขอบเขตผลิตภัณฑ์ (PS) – ปัจจุบันมีข้อสรุปว่าจะไม่รวมผลิตภัณฑ์รีไซเคิลใน 
HS code 47 และ 48 และอยู่ระหว่างการหารือวิธีการสำแดง และรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิล มีข้อสรุปไม่รวมไผ่
เข้ามาในร่าง และต้องหารือวิธีการตรวจพิสูจน์ และควบคุมนิยามความถูกต้องตามกฎหมายฯ (LD) และห่วงโซ่
อุปทานของไม้ไทย (SCC) สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบไผ่ที่รวมอยู่ในบางพิกัดของร่างต่อไป นอกจากนั้น
มีข้อสรุปเพิ่มเยื่อกระดาษละลายได้ (dissolving pulp) HS code 4702 และ 4704 เข้ามาในร่าง ประเด็น
คงค้างเรื่องการรวมไม้เก่าเข้าในร่างหรือไม่นั้นต้องหารือต่อไป แผนการดำเนินงานวีพีเอ (VPA Roadmap) 
กำหนดให้ส่งร่างภาคผนวกนี้ให้อียูออกความเห็นอย่างไม่เป็นทางการภายใน ม.ค. 2564 และส่งร่างอย่างเป็น
ทางการในเดือน ม.ิย. เพ่ือนำเข้า NEG 4 

ภาคผนวกที่ 2 นิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ของประเทศไทย (LD) – ร่างได้รับ
ความเห็นชอบโดยฝ่ายไทยและอียูในระดับเทคนิค ฝ่ายไทยดำเนินงานต่อไป โดยติดตามการพัฒนากฎหมาย 
และข้อสรุปของภาคผนวกอ่ืนๆ ที่จะกระทบกับภาคผนวกนี้ ปัจจุบันยังไม่เริ่มดำเนินการ 

ภาคผนวกที่ 4 กลไกการออกหนังสือรับรองเฟล็กที (LS) – แผนการดำเนินงานวีพีเอ (VPA 
Roadmap) ระบุว่าอียูจะส่งร่างมาให้ไทยพิจารณาภายในเดือนม.ค. 2564 ปัจจุบันยังไม่มีการส่ง 

ภาคผนวกที่ 5 ระบบรับประกันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ไทย (THA-TLAS) – อยู่
ระหว่างปรับปรุงร่างในประเด็นที่ตกลงไว้ในการประชุม NEG 3 คือเพิ่มคำอธิบายการจัดการไม้ของกลาง และ
คำอธิบายหนังสือรับรองโดยองค์กรอิสระที ่สาม และอยู ่ระหว่างหารือพัฒนาระบบ THA-TLAS และเพ่ิม
คำอธิบายในร่าง เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยง การจัดการข้อมูล และความเป็นอิสระจากกันของหน่วยตรวจ
พิสูจน์ และผู้ออกหนังสือรับรอง และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในระบบ THA-TLAS ปัจจุบันมีข้อสรุปให้
ส่วนรับรองการป่าไม้ กรมป่าไม้ รับผิดชอบเป็นหน่วยตรวจพิสูจน์ของระบบ THA-TLAS และให้สำนักการป่าไม้
ต่างประเทศ กรมป่าไม้ รับผิดชอบเป็นผู้ออกหนังสือรับรองของระบบ THA-TLAS แผนการดำเนินงานวีพีเอ 
(VPA Roadmap) กำหนดให้ส่งร่างดังกล่าวให้อียูภายในเดือน มิ.ย. 2564 เพ่ือนำเข้า NEG 4 

ภาคผนวกที่ 6 การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ไทย (SCC) – อยู่ระหว่างการปรับปรุงร่าง
คำอธิบายวิธีการบริหารจัดการข้อมูลของระบบ และพัฒนาระบบ แผนการดำเนินงานวีพีเอ (VPA Roadmap) 
กำหนดให้ส่งร่างดังกล่าวให้อียูภายในเดือน มิ.ย. 2464 เพ่ือนำเข้า NEG 4 

การควบคุมห่วงโซ่อุปทานของไม้ในที่ดินเอกชน (SCC on PL) – ปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ปรับปรุงร่าง โดยได้ข้อสรุปให้การสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชนด้วยตนเอง (SD) แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทคือสำหรับแบบซื้อขายรายต้น และรายท่อน และสำหรับแบบซื้อขายเป็นปริมาตร  และ
น้ำหนัก ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือแนวคิดการบริหารจัดการไม้แปรรูปในที่ดินเอกชนเพ่ิมเติม นอกจากนั้นที่
ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อยู่ระหว่างการปรับปรุงเนื้อหาโครงการ “โอกาสปนเปื้อนไม้ผิด
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กฎหมายในตลาดในประเทศ:จากตัดสู่แปรรูปขั้นแรก” ร่างเอกสารนี้จะส่งให้อียูออกความเห็นอย่างไม่เป็น
ทางการ และจะถูกรวมเข้าไปในภาคผนวกท่ี 6 SCC เพ่ือนำเข้าหารือใน NEG 4 

การควบคุมการนำเข้าไม้ (IC) – ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุ่งร่างแนวคิด เมื่อเสร็จจะส่งให้
อียูออกความเห็นอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อได้พิจารณาร่างแล้ว อียูจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทางไกลกับ
ฝ่ายไทย เพ่ือช่วยในการร่างเอกสารนี้ 

ไม้เก่า (RT) – อยู่ระหว่างการพัฒนาแนวทางการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้เก่า 

ภาคผนวกท่ี 9 การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ (PDI) - คณะทำงานกลุ่มย่อยดังกล่าวซึ่งนำโดย
ศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน (RECOFTC) อยู ่ระหว่างการพัฒนาร่าง แผนการดำเนินงานวีพีเอ (VPA 
Roadmap) กำหนดให้ส่งร่างดังกล่าวให้อียูภายในเดือน มี.ค. 2564 

การติดตามตรวจสอบ และการตรวจพิสูจน์อิสระโดยองค์กรภาคประชาสังคม (CSO) - จาก
การประชุม NEG 3 ไทยและอียูรับทราบว่าร่างเอกสารนี้ จะไม่รวมอยู่ในภาคผนวกที่ 7 และฝ่ายไทยตกลงเริ่ม
ร่างเอกสารนี้ ปัจจุบันศูนย์วนศาสตร์ชุมชนเพ่ือคนกับป่า (RECOFTC) ได้ศึกษาโครงการเปรียบเทียบการทำงาน
CSO ของประเทศ VPA อื่นแล้ว และในปัจจุบันกำลังการหารือร่วมกับภาคประชาสังคมของไทย เพื่อกำหนด
บทบาทการทำงานของภาคประชาสังคมรวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง โดยในปี 2563 มีการจัดหารือไปแล้ว 2 
ครั้ง และคาดว่าจะต้องมีการหารือเพ่ิมเติมอีก 2 ครั้ง เพื่อให้ได้ข้อสรุปร่วมกัน 

สถิติการสื่อสารเรื่อง FLEGT VPA ดำเนินงานโดยสำนักงานเลขาฯ (TEFSO) 

 ในแต่ละช่องทางมีสถิติการสื่อสารดังนี้ 1) Line Official มีจำนวนคนที่เข้าถึงอยู่ที่ 277 คน 
และอัตราส่วนการปฎิสัมพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 27.9 2) Facebook มีจำนวนคนที่เข้าถึงอยู่ที่ 3,692 คน และ
อัตราส่วนการปฎิสัมพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 19 3) เว็บไซท์มีจำนวนคนที่เข้าถึงอยู่ที่ 29,964 คน และอัตราส่วน
การปฎิสัมพันธ์อยู่ที่ร้อยละ 16.36 4) จดหมายข่าวอิเล็คทรอนิคมีจำนวนคนที่เข้าถึงอยู่ที่ 381 คน และ
อัตราส่วนการปฎิสัมพันธ์อยู่ที ่ร้อยละ 31.23 ในปี พ.ศ. 2564 สำนักงานเลขาฯจะมุ่งพัฒนาคุณภาพของ
เนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ และกระจายการเข้าถึงข้อมูลให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสาธารณะที่สนใจ
เพื่อให้ข้อมูล FLEGT VPA และประเด็นที่เกี่ยวข้อง และในปีนี้จะมุ่งเสริมสร้างความตระหนักรู้ต่อกระบวนการ 
FLEGT VPA ภายในภาครัฐบาล ผ่านการเผยแพร่รายงานความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีแผนจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ FLEGT VPA ที่กรมป่าไม้ หากสถานการณ์โควิด – 19 พัฒนาไปในทางท่ีดีขึ้น 

สถิติการใช้กระดาษ 

จากนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการลดใช้กระดาษในการประชุมในปี พ.ศ. 2563 จำนวนการ
ใช้กระดาษอยู่ที่ 23,465 แผ่น ลดลงไป 1,448 แผ่นจากป ีพ.ศ. 2562 

 นางสาวสมฤด ีนิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) ได้สอบถามเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของการจัดทำภาคผนวกท่ี 11 ทีค่ณะทำงานได้เสนอเพ่ิมเติมไปนั้น นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา 
สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที แจ้งให้ทราบว่าจากมติคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความ
สมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ ๑1/๒๕๖๓ วันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้เห็นชอบให้เพิ่มเติม
ภาคผนวกดังกล่าวนั้น ขณะนี้ยังมิได้พัฒนาร่างแต่อยู่ระหว่างการเก็บประเด็นที่ได้รับจากคณะทำงานกลุ่มย่อย
ต่างๆ โดยจำเป็นต้องมานำเสนอให้คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯนี้เห็นชอบต่อไป  

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 



7 
 

Update: 17-Feb-21 

๓.๒ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานกลุ่มย่อยในแต่ละคณะ 

      ๓.๒.๑ ผลการประชุมระดมความคิดเห็น 4 ภาค ในหัวข้อขอบเขตผลิตภัณฑ์ และการ 

สำแดงความถูกต้องตามกฎหมายด้วยตนเองของไม้ในท่ีดินเอกชน (Self-declaration) 

  นางสาวรุ่งนภา  วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย นำเสนอผลการ
ประชุมฯ ในหัวข้อขอบเขตผลิตภัณฑ์ และการสำแดงตนเองความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชน ซึ่ง
คณะทำงานกลุ่มย่อย SCC on PL ได้ร่วมหารือข้อกังวล และข้อเสนอแนะที่สำคัญ และสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงร่าง ให้คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯพิจารณา ดังนี้ 

  ข้อกังวลต่อแนวทางและตัวอย่างหนังสือการสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดิน
เอกชนด้วยตนเอง 

1. ระยะการปลูก หากกรอกไม่ได้หรือไม่มี จำเป็นต้องกรอกหรือไม่ - เพิ่มคำอธิบายท้าย
ตารางว่าหากไม่ทราบระยะปลูกก็ไม่จำเป็นต้องกรอก 

2. เกษตรกรไม่เข้าใจการระบุพิกัดละติจูด-ลองติจูด หรือ X,Y - กรมป่าไม้ทำข้อมูลเผยแพร่ 
เพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจเพิ่มขึ้น 

3. ส่วนที่เป็นกิ่งไม้ ปลายไม้ รากไม้ จะต้องทำในส่วนของบัญชีด้วยหรือไม่ – อธิบายเพิ่มใน
คำแนะนำว่ากรณีเศษไม ้ปลายไม้ รากไม้ ให้กรอกในช่องหมายเหตุ 

4. ภาพถ่ายแปลงที่ระบุว่าต้องถ่ายให้เห็นจุดอ้างอิง หรือต้นไม้รายต้น - อธิบายเพิ่มใน SD 
โดยเพิ่มคำว่า “(หากมีจุดอ้างอิง)” ในข้อถ่ายภาพแปลงให้เห็นจุดอ้างอิง 

5. ความเข้าใจต่อการสำแดงตนเองฯ ของเจ้าหน้าที ่ภาครัฐที ่เกี ่ยวข้อง – กรมป่าไม้รับ
ดำเนินการสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

6. เกษตรกรบางคนไม่สามารถระบุปริมาตรได้ -  ให้ตอบเป็นน้ำหนักโดยประมาณ หรือตอบ
เป็นจำนวนต้น 

  ข้อเสนอแนะต่อแนวทาง และตัวอย่างหนังสือการสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ใน
ที่ดินเอกชนด้วยตนเอง 

1. ให้มีการพิจารณาระยะเวลา 7 วัน ในการนำเคลื่อนที่ไมว้่าเหมาะสมหรือไม่ – หากเกิดเหตุ
ที่ทำให้การขนส่งล่าช้า ให้คนนำเคลื่อนที่ระบุในช่องหมายเหตุ 

2. เพิ่มช่องพยาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรับรอง เช่น ผู้ใหญ่ กำนัน – สามารถมีพยานได้
ตามความสมัครใจของผู้สำแดงตนเอง โดยจะเพิ่มหมายเหตุกำกับในแบบฟอร์มหนังสือ
สำแดงตนเองฯแนะนำว่า “การมีพยานหรือไม่มีพยานแล้วแต่ความประสงค์ของผู้จัดทำ 
SD” 

3. ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่องการจัดทำหนังสือสำแดงความถูกต้องด้วยตนเอง - กรมป่าไม้
รับไปดำเนินการ 

4. ควรมีเอกสารให้ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ โดยไม่ต้องไปขอจากหน่วยงานใด และทำคู่มือ
แนะนำการกรอกไว้บนเว็บไซต์ - กรมป่าไม้รับไปดำเนินการ 



8 
 

Update: 17-Feb-21 

5. จากการประชุมที่จังหวัดแพร่ มีผู้เข้าร่วมเสนอว่าควรระบุโทษสำหรับการกรอกข้อมูลเท็จ -
เพ่ิมข้อความเตือนในแนวทางการจัดทำหนังสือสำแดงตนเองฯ และหนังสือสำแดงตนเองฯ 
ว่าหากผู้ใดเจตนากรอกข้อมูลเท็จจะมีโทษตามกฏหมาย 

6. ให้มีการระบุชื่อสามัญในตารางชนิดไม้รายต้น – เพ่ิมคำอธิบายของตารางชนิดไม้ว่าควรใส่
ชื่อสามัญ กรมป่าไม้จะพัฒนาบัญชีรายชื่อไม้ (เทียบชื่อท้องถิ่น-ชื่อสามัญ)  

ในส่วนของภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์ (PS) นั้น จากการประชุมได้พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมไม่
สามารถตั้งคำถาม หรือแสดงความเห็นที่จะนำไปสู่การแก้ไขร่างภาคผนวกได้ เนื่องจากไม่มีตัวแทนของกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกเข้าร่วมประชุมเพียงพอ และผู้ประกอบการยังมีความเข้าใจในกระบวนการ FLEGT VPA 
และหนังสือรับรอง FLEGT ไม่เพียงพอ คณะทำงานกลุ่มย่อย PS จึงตกลงให้จัดกิจกรรมการประชุมระดม
ความเห็นต่อขอบเขตผลิตภัณฑ์เพิ่ม และมีมติให้เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ เช่น 
ผู้ประกอบการกรอบไม้สำหรับรูปวาด และรูปถ่าย (HS code 4414) ผู้ประกอบการหีบกล่อง หีบโปร่ง (HS 
code 4415) และผู้ประกอบการเครื่องประกอบอาคารทำด้วยไม้ (HS code 4418) เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน
ข้อคดิเห็นในการประชุมครั้งถัดไป 

 นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ เน้นย้ำว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้อง
ให้ความสำคัญการแก้ไขความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความมั่นใจต่อระบบหนังสือรับรอง THA-
TLAS และ FLEGT และทำให้ระบบเข็มแข็งเพื่อเป็นการสนับสนุนการปลูกไม้เศรษฐกิจ นอกจากนั้นแจ้งให้ทุก
หน่วยงานมุ่งเน้นใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ทุกภาคส่วน 

 นางสาวรุ ่งนภาเสนอให้มีการทำเอกสารคำถามที ่พบบ่อย (FAQ) และเผยแพร่ในสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๒.๒ แนวทางการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในท่ีดินรัฐ (SCC on Public Land) 

นางสาวอัฉราภรณ์ ได้ไซร์ ผู้แทน RECOFTC นำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาแนวทางฯ แจ้ง
ว่าได้มีการจัดประชุมไปแล้วในวันที่ 18 มกราคม เพื่อหารือแนวทางการสำแดงความถูกต้องตามกฎหมายของ
ไม้ในที่ดินสปก.ด้วยตนเอง จากการประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยได้ข้อสรุปว่า จะมีการเชิญสำนักการอนุญาต 
กรมป่าไม ้สำนักจัดการที่ดิน กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาเข้าร่วมประชุมในครั้ง
ต่อไป เพื่อให้ความเห็นต่อแนวทางการสำแดงตนเองของไม้ในที่ดินสปก. แนวทางการบรรเทาความเสี่ยงของ
ที่ดินสปก. และวิธีการตรวจสอบสอบย้อนกลับของการสำแดงตนเองไม้ในที่ดินสปก.  

นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ว่า ประกาศกระทรวงทรัพยากร ลงวันที่ 16 ธ.ค. มีผลบังคับใช้ 17 ธ.ค. ให้ไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินสปก.ทั้งหมด
สามารถตัดได้ ขายได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และสามารถส่งออกได้โดยไม่ผิดกฎหมาย 
นายทนงศักดิ์ กล่าวเสริมว่าในปัจจุบัน ที่ดินสปก.กว่า 60,000 ไร่ได้มีการลงทะเบียนเป็นสวนป่า และหลังจาก
ที่มกีารแก้ไขกฎหมายไป จำนวนที่ดินลงทะเบียนสวนป่าก็มีจำนวนมากขึ้น 

 มติ ที่ประชุมรับทราบ 

๓.๓ ความก้าวหน้าโครงการวิธีการทางเทคโนโลยีสำหรับการประสานระบบที่มีอยู่เพื่อเพ่ิม
ความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับไม้ของประเทศไทย 
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นางสาวภาวิณี  อุดมใหม่ ที่ปรึกษาร่างภาคผนวก รายงานความก้าวหน้าการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการหาวิธีทางเทคโนโลยีเพื ่อเพิ่มความสามารถในการตรวจสอบย้อนกลับไม้ ในปัจจุบันการ
ดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้เสร็จไปแล้ว 88% และการพัฒนาระบบแอปพลิเคชั่นสำเร็จไปแล้ว 10% 
การศึกษาความเป็นไปได้ทำโดยการทบทวนเอกสาร ทบทวนข้อกฎหมาย และทบทวนเทคโนโลยีของประเทศ 
โดยทำการศึกษาวิธีการดำเนินการของกรมป่าไม้ และบริษัทสวนกิตติ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) จะมี
การจัดประชุมในเดือนกุมภาพันธ์เพ่ือสรุปรายงานการศึกษา และจะส่งให้คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯต่อไป  

นางสาวนัณฐิรา รอดวงศ์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) นำเสนอความก้าวหน้าการ
พัฒนาเว็บไซท์ และแอปพลิเคชั่นมือถือ จากการศึกษาปัจจุบัน แอปพลิเคชั่นซึ่งใช้ระบบ AI vision ในการตรวจ
พิสูจน์ชนิดไม้ และแอปพลิเคชั่นเก็บข้อมูลหน้าไม้ และเอกสารการตัดไม้ มีความเป็นไปได้ในการนำมาใช้มาก
ที่สุด  

นายสมพร  คงธนกฤตกร สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) แจ้งว่าในปัจจุบันได้มีโครงการเก็บข้อมูล
อ้างอิงทางวิทยาศาสตร์ ค่าไอโซโทปในเยื่อไม้ คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ สามารถพิจารณานำมาใช้เป็นวิธีการ
ในตรวจพิสูจน์แหล่งที่มาของไม้ได้ แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการต่อไป  

นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้  กล่าวว่า ควรมีการพัฒนาระบบให้เก็บข้อมูล
รวมศูนยเ์ข้ามาในฐานข้อมูล RFD Single Window แต่สามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นย่อยภายใต้ระบบได้ 

นายบุญสุธีย์ จีระวงค์พานิช ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการป่าไม้ กรมป่าไม้ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าจะมีการประชุม E-tree ในวันที่ 28 มกราคม 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

  เนื่องจากติดภารกิจ นายสมศักดิ์ สรรพโกศลกุล รองอธิบดีกรมป่าไม้ มอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ 
นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ ดำเนินหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน 

๔.๑ แนวคิดในการสำแดงเอกสารกรณีผลิตภัณฑ์รีไซเคิลภายใต้ขอบเขตผลิตภัณฑ์ 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร ที่ปรึกษาสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย แจ้งความเป็นมา
ให้คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯทราบว่า เดิมท ีHS code 48 ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยกระดาษรีไซเคิลรวมอยู
ในร่างภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์ของไทย ต่อมากลุ่มเยื่อและกระดาษมีความเห็นให้นำ HS code 48 ออก 
เพราะ European Timber Regulation (EUTR) ไม่มีการควบคุมผลิตภัณฑ์รีไซเคิล ทว่าในการประชุมล่าสุด
ระหว่างกลุ่มเยื่อและกระดาษ กับสถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) ได้รับแจ้งว่า หากร่างภาคผนวกไม่มี HS code 48 
ผลิตภัณฑ์ภายใต้ HS code 48 ที่ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเช่น เยื่อบริสุทธิ์ (virgin pulp) จะต้องทำตาม
กระบวนการของ EUTR ด้วยเหตุนี้กลุ่มเยื่อและกระดาษจึงมีมติให้คง HS code 48 ไว้ และให้เขียนหมาย
เหตุกำกับดังที ่ประเทศอินโดนีเซียทำ ให้มีประโยคกำกับในทิศทางนี ้ “products made from non-
wooden or recycled sources are exempted” 

ในวาระนี้ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณาแนวคิดในการสำแดงเอกสารกรณีผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
ภายใต้ขอบเขตผลิตภัณฑ์ที่ประเทศไทยจะใช้ในการยืนยันผลิตภัณฑ์รีไซเคิล เพ่ือเป็นหนังสือแจ้งให้ศุลกากรอี
ยูรับทราบเมื่อผลิตภัณฑ์ถึงอียู ในประเทศอินโดนีเซียหนังสือรับรองดังกล่าวออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
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ของประเทศ กลุ่มเยื่อและกระดาษเสนอเบื้องต้นให้หน่วยงานเอกชนเช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง เพราะหากให้หน่วยงานรัฐเป็นผู้ออกหนังสือรับรองอาจมีความล่าช้า ในเดือนนี้กลุ่ม
เยื่อและกระดาษจะทำการหารือภายใน และหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยควบคู่ไปด้วยเพื่อหา
ข้อสรุป ทั้งนี้กลุ่มเยื่อและกระดาษเสนอสภาอุตสาหกรรมฯเบื้องต้น เพราะในปัจจุบันองค์กรเป็นผู้ออกหนังสือ 
Certificate of Origin ในส่วนมาตรฐาน และหลักฐานที่จะใช้ในการตรวจสอบนั้น ยังคงต้องหารือต่อไป  

นางสาวสมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) แจ้งว่าได้มีการ
หารือกับ EFI และได้รับแจ้งว่าหากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยออกหนังสือรับรองให้สมาชิกขององค์กร 
การออกหนังสือรับรองก็จะไม่ถือว่าเป็นการออกโดยหน่วยงานที ่สาม และ EFI ต้องการทราบว่าสภา
อุตสาหกรรมฯ จะใช้มาตรฐาน หลักฐานอะไรในการรับรอง เพราะฉะนั้นคณะทำงานฯ ควรหารือในสองเรื่อง
นี้ เพ่ือนำไปหารือกับ EFI ต่อไป 

นายมนตรี  โยธารักษ์ ผู ้แทน สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน ให้ความเห็นว่าหน่วยงานออก
หนังสือรับรองควรเป็นหน่วยงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม แต่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน นั้นต้องหารือ
ภายใน และกับฝ่ายอียูต่อไป 

นายพงศา ชูแนม ประธานธนาคารต้นไม้ มองว่ากระทรวงอุตสาหกรรมควรเป็นผู้ออกหนังสือ
รับรอง 

นางสาวภาวิณี ชพานนท์ ผู ้แทนกรมการค้าต่างประเทศ สอบถามเพิ ่มเติมว่ากระทรวง
อุตสาหกรรมอินโดนีเซียมีหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และเอกสารประกอบการออกหนังสือรับรองอย่างไร ซึ่งนาย
จุมพฏ ตัณมณี ผู้แทนกลุ่มเยื่อและกระดาษ แจ้งว่าอยู่ระหว่างรอ EU จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้ฝ่ายไทย 

นางปิยะทิพย์ เอ๋ียวพาณิช ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอว่าควรหาวิธีการ
สำแดงเอกสาร/หลักฐานที่ไม่ต้องเพิ่มขั้นตอนการดำเนินการขึ้นจากที่มีอยู่ อาจมีการออกกำหนดให้  ผู้ขาย 
หรือผู้ส่งออกกระดาษทุกประเภท ระบุสัดส่วนวัตถุดิบรีไซเคิลในสินค้าของตนในใบส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม
หากนำแนวทางนี้มาใช้ ก็จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายเพื่อบังคับให้มีการใส่ข้อมูลดังกล่าวในใบส่งสินค้า 

ที่ประชุมขอให้นางสาวสมฤดีขอรายละเอียดกระบวนการสำแดงเอกสาร และการออกหนังสือ
รับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของประเทศอินโดนีเซีย และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องจาก EFI 

ผลิตภัณฑ์ควบคุมภายใต้ FLEGT VPA ที่อยู่นอกการควบคุมของกรมป่าไม้ 

นายทนงศักดิ์ นนทภา ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจการป่าไม้ กรมป่าไม้ แจ้งว่ากรมป่าไม้ไม่มี
กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 

นายพงศา ชูแนม สอบถามว่ามีผลิตภัณฑ์ใดบ้างภายใต้ FLEGT VPA ที่กรมป่าไม้ไม่ได้ควบคุม 
หากมีผลิตภัณฑ์หลายชนิดภายใต้ข้อตกลงที่กรมป่าไม้ไม่ได้ควบคุม การให้กรมป่าไม้เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง 
FLEGT จะเหมาะสมหรือไม่ นายพงศา แจ้งเพิ่มว่า หน่วยงานที่จะออกหนังสือรับรอง FLEGT ควรมีสิทธิ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใน FLEGT VPA ในกรณีที่บางผลิตภัณฑ์ไม่ได้อยู่ใต้การควบคุมกรมป่าไม้ จะเป็นไป
ได้หรือไม่ ให้หน่วยงานอื่นที่ควบคุมผลิตภัณฑ์นั้นสามารถออกหนังสือรับรอง FLEGT ไดด้้วย 

นายทนงศักดิ์ แจ้งว่าปัจจุบันมีการหารือภายในกรมป่าไม้ถึงความเป็นไปได้ที่จะให้หน่วยงาน
เอกชนเข้ามาตรวจสอบและรับรองผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมป่าไม้ และให้นำหนังสือ
รับรองผลิตภัณฑ์นั้น มาขอออกหนังสือรับรอง FLEGT ต่อปี 
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มติ ที่ประชุมพิจารณามีมติให้นางสาวสมฤดี ประสานงานกับ EFI เพื่อขอข้อมูลกระบวนการ
รับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของประเทศอินโดนีเซีย และท่ีเกี่ยวข้องอ่ืนๆ จาก EFI และให้คณะทำงานกลุ่มย่อยฯ
ทำการหารือต่อไป และนำผลการหารือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณในการประชุมครั้งหน้า 

๔.๒ แนวคิดในการบริหารจัดการไม้แปรรูปในที่ดินเอกชน 

นางสาวรุ่งนภา วัฒนวิเชียร  ที ่ปรึกษาสำนักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย นำเสนอการ
ดำเนินงานขั้นต่อไปในเรื่องการบริหารจัดการไม้แปรรูปในที่ดินเอกชน โดยเมื่อนิยามโรงงานแปรรูปไม้ได้รับ
การแก้ไขแล้ว คณะทำงานกลุ ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที ่ด ินเอกชน (SCC on PL) ต้อง
ดำเนินงานต่อไป ดังนี้  

1. พัฒนารายการเอกสารเพิ่มสำหรับการสำแดงตนเองของไม้แปรรูปจากที่ดินเอกชน 
2. เพิ่มคำอธิบายการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้แปรรูปจากที่ดินเอกชนในร่างภาคผนวกการ

ควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ไทย 
3. ระบุการแก้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับนิยามโรงงานและการแปรรูปในภาคผนวกท่ี 11  
4. ปรับแก้ร่างแนวทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชนให้ครอบคลุม

ไม้ท่อน ไม้ล้อม และไม้แปรรูป 

นางสาวสมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง FLEGT Facilitator สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) ชี้แจงให้ที่ประชุม
ทราบว่า การแก้ไขนิยามโรงงานแปรรูปไม้ถูกเสนอขึ้น เพราะมีคำพิพากษาโดยศาลรัฐธรรมนูญที่ตัดสินให้
การทำไม้ที่ไม่เป็นอาจินต์ ต้องขออนุญาตจัดตั้งโรงงานแปรรูปไม้ 

นางสาวอภิรดี จิตต์ปรารพ นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมาย กรมป่าไม้ แจ้งให้ที่ประชุม
ทราบว่าปัจจุบันสำนักกฎหมายกำลังดำเนินงานแก้ไขนิยามโรงงานแปรรูปไม้อยู่ โดยได้บรรจุการแก้ไขนิยาม
โรงงานแปรรูปลงไปในประเด็นที่ต้องดำเนินการของแผนแม่บทป่าไม้แห่งชาติแล้ว 

นางสาวรุ่งนภา แจ้งการดำเนินงานขั้นต่อไปของคณะทำงานกลุ่มย่อยฯ เมื่อทำการแก้ไขแนว
ทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชน และแนวทางการจัดทำหนังสือสำแดงความ
ถูกต้องด้วยตนเองการตัดและนำเคลื่อนที่ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวล
กฎหมายที่ดิน และหนังสือตัวอย่างสำแดงความถูกต้องด้วยตนเองการตัดและนำเคลื่อนที่ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มี
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน พิจารณาจากผลการประชุมระดมความเห็น 4 
ภาคแล้ว จะส่งมอบให้กรมป่าไม้นำไปประกาศใช้ภายในเดือนมกราคม หรือเดือนกุมภาพันธ์ 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  ๕.๑ FLEGT Watch 

  นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที ประชาสัมพันธ์
โครงการ FLEGT-Watch โดยองค์กร Visio Terra ผู้ให้บริการการสำรวจทรัพยากรไม้โดยใช้ระบบดาวเทียมที่มี
โครงการในภูมิภาคแอฟริกากลางและตะวันตก โดยเห็นว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจจะสามารถทำให้เราเรียนรู้ใน
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเราที่เก่ียวข้องได้  
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  มติ ที่ประชุมรับทราบ และให้สำนักงานเลขาฯประสานกับ Visio Terra ให้จัดการนำเสนอใน
วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00-17.00 น. ต่อไป 

  ๕.๒ นัดหมายการประชุมครั้งต่อไป  
     การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯครั้งที่ 2/2564 จะจัดในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 
ส่วนจะเป็นในรูปแบบใดนั้น สำนักงานเลขาฯจะคอยติดตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข และจะแจ้งให้
คณะทำงานจัดทำข้อตกลงฯ ทราบต่อไป 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปิดการประชุมเวลา 14:51 น.  
 
เรื่องท่ีต้องดำเนินการต่อไป 

1. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่าง
ภาคผนวกขอบเขตผลิตภัณฑ์ (PS) เพ่ิมเติม โดยทำการเชิญผู้ประกอบการที่จะได้รับผลกระทบจาก
ร่างขอบเขตผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุม 

2. นางสาวปานจิต ตันสม ที่ปรึกษา สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที ประสานให้องค์กร Visio 
Terra เข้าทำการนำเสนอ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เวลา 16.00-17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ 
(zoom) 

3. นางสาวสมฤดี นิโครวัฒนยิ ่งยง FLEGT Facilitator สถาบันป่าไม้ยุโรป (EFI) ขอรายละเอียด
กระบวนการสำแดงเอกสาร และการออกหนังสือรับรองผลิตภัณฑ์รีไซเคิลของประเทศอินโดนีเซีย 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องจาก EFI 

4. คณะทำงานกลุ ่มย่อยขอบเขตผลิตภัณฑ์ (PS) หารือเรื ่องแนวคิดในการสำแดงเอกสารกรณี
ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลภายใต้ขอบเขตผลิตภัณฑ์ ต่อไป 

5. คณะทำงานกลุ่มย่อยการควบคุมห่วงโซ่อุปทานไม้ในที่ดินเอกชน (SCC on PL) แก้ไขร่างแนว
ทางการยืนยันความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ในที่ดินเอกชน และแนวทางการจัดทำหนังสือ
สำแดงความถูกต้องด้วยตนเองการตัดและนำเคลื่อนที่ไม้ที ่ขึ ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ ์หรือสิทธิ
ครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน และหนังสือตัวอย่างสำแดงความถูกต้องด้วยตนเองการตัด
และนำเคลื่อนที่ไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน  และ
ส่งมอบร่างดังกล่าวให้กรมป่าไม้ ต่อไป 

 
 

ทิพยรัตน์ ลิ้มสายสุข 
นางสาวทิพยรัตน์ ลิ้มสายสุข 

ผู้ช่วยฝ่ายปฏิบัติการ 
สำนักงานเลขานุการไทย - อียู เฟล็กที 

ผู้จดรายงานการประชุม 


